



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 8 สิงหาคม 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25136

หน้า: 1(ขวา), 11

Col.Inch: 48.14 Ad Value: 105,908

PRValue (x3): 317,724

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: จะอาจารย์ม.ดัง หื่นตุ้ยเด็ก ไร้ละอาย-วิปริต ยันผู้ใหญ่ขอปิดชื่อ! ให้ประกันไป3แสน

จะอาจารย์ม.ดัง หื่นตุ้ยเด็ก ไร้ละอาย-วิปริต

ยันผู้ใหญ่ขอปิดชื่อ! ให้ประกันไป3แสน

บิกโจ๊ก-พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบช.
ทท. ร่วมมือตำรวจ บก.ปคม. แฉผลงานใหญ่สุด
อัยศ ตามไล่ล่ารวบตัว “อาจารย์มหาวิทยาลัย-
อดีตพนักงานกรมคุม

♦ อ่านต่อหน้า 11

ตุ้ยเด็ก

□ ต่อจากหน้า 1

ประพฤติ” แอบซื้อกามเด็กชาย ผ่านกลุ่มไลน์ลับเฉพาะ พร้อมเอเจนต์แสบ อดีตผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ แฉแหล่งลอบเปิดเพงเพชบุรีกรมพลคนนิยมประตุหลังตั้งค่าตัวเด็กแก่1,500 บาท แลกความสุขแบบวิปริต หักค่านายหน้า 500 บาท เข้ากระเป๋ ผู้การ ปคม. รับมีผู้ใหญ่ขอย่ำเปิดชื่อเด็ดขาด ชัดสุดโสมมทำไปได้ไร้ความละอายใจบอกส่งศาลแล้ว ก่อนได้รับการประกันในวงเงิน3 แสนบาท “กรมคุมประพฤติ” ยอมรับมืออดีตพนักงานของกรมเอี่ยวตุ้ยเด็กแต่ลาออกไปแล้ว อ้างไปทำธุรกิจส่วนตัว เตรียมสอบข้อเท็จจริงดำเนินการทางวินัย

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 7 ส.ค. ที่กองบังคับการปราบปรามการค้ำมนุษย์ (บก.ปคม.) พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (ผบช.ทท.) พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง ผบ.ก.ปคม. พล.ต.อ.คมกฤษ สุขไทย กก.1 บก.ปคม. ร่วมแถลงข่าวผลการกวาดล้าง “คดีค้ำมนุษย์บนสื่อออนไลน์”

พล.ต.ต.กรไชย กล่าวว่า ทาง ปคม. ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร (เอ็นจีโอ) รวมทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จับมือกันทลายเครือข่ายการซื้อบริการทางเพศเด็กชายอายุต่ำกว่า 18 ปี ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดย

สามารถจับกุม นายนำพล หรือนิว สมงาม อายุ 27 ปี เอเจนต์และเจ้าของกลุ่มไลน์ชื่อ “รักเด็ก” ที่รวมคนมีรสติยทางเพศกับเด็กชาย โดยกล่าวหาว่า “ล้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี เป็นธุระจัดหา ต่อไป หรือชักชวนบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี และเผยแพร่ภาพลามกอนาจารเด็กเข้าสู่อินเทอร์เน็ต เพื่อแสวงหาผลประโยชน์” ก่อนนำตัวฝากขังศาลอาญารัชดา โดยค้ำประกันตัว ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

พล.ต.ต.กรไชย กล่าวต่อว่า ต่อมาเจ้าหน้าที่ที่สามารถช่วยเด็กผู้ชายที่ตกเป็นเหยื่อค้าบริการทางเพศได้ 7 คน อายุระหว่าง 12-16 ปี ก่อนนำตัวมาสอบปากคำพร้อมนักสังคมสงเคราะห์ โดยเด็กชายให้การและชี้ตัวผู้ซื้อบริการทางเพศ ต่อมาศาลอนุมัติหมายจับผู้ซื้อบริการทางเพศทั้ง 8 คน ในข้อหาสนับสนุนให้มีการค้าประเวณี และพรากผู้เยาว์ โดยเจ้าหน้าที่ กก.1 บก.ปคม. ได้ทำการจับกุมและนำมาแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งในชั้นสอบสวนทั้ง 8 คนต่างให้การภาคเสธ จากนั้นนำตัวส่งฟ้องศาลอาญารัชดา โดยศาลให้ประกันตัวคนละ 3 แสนบาท ไปแล้ว ในส่วนที่มีข่าวว่าผู้ซื้อบริการเป็นผู้มีชื่อเสียง อาจารย์มหาวิทยาลัยดัง หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการนั้น คนไม่เคยเปิดเผย จึงขอให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวแต่การที่มีรสติยร่วมเพศกับเด็กผู้ชายผิดกฎหมายชัดเจน

“ยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีผู้ใหญ่หลายคนโทรฯ มาขอไม่ให้ผมแถลงข่าว เพราะเกรงว่าจะมีการเปิดเผยชื่อผู้กระทำผิด ซึ่งผมก็มีสำนึกสำนึกพอจึงรับปากว่าจะไม่เปิดเผยชื่ออย่างแน่นอน ขอบอกเพียงว่ามีคนหนึ่งอยู่ในวงจรของการดูแลบุคคลทางกฎหมายที่เขายกจะปรับตัว ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ที่ให้ความรู้กับคนมากมาย ซึ่งมีภรรยาและลูกอยู่แล้วด้วย แต่ยังคงกลับมาทำกับเด็กที่ด้อยโอกาส ความโสมมที่ท่านทำอยู่ ทำให้ไม่ละอายใจบ้าง ที่ทำกับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เพื่อแลกความสุขเพียงเล็กน้อย” พล.ต.ต.กรไชย กล่าว

ด้าน พล.ต.อ.คมกฤษ กล่าวว่า สำหรับนายนำพล เคยเป็นผู้จัดการร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ต่อมาได้ลาออก และใช้ความรู้ด้านโซเชียลฯ ในทางที่ผิดเปิดช่องทางให้ผู้มีรสติยร่วมเพศเข้ามาซื้อบริการ โดยตั้งเฟชบุ๊กชื่อ “นำพล สมงาม” รับสมัครใครที่อยากดูคลิปลามกเด็กชายเสียค่าสมาชิก 300 บาท ก่อนดึงเข้ากลุ่มไลน์ลับชื่อ “รักเด็ก” โดยหากใครต้องการดูคลิปโป๊ของเด็กชายต้องจ่าย 500 บาท ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนคลิป ส่วนใครที่อยากมีเพศสัมพันธ์กับเด็กชายจะติดต่อประสานงานให้ โดยกำหนดค่าตัวของเด็กไว้ที่ครั้งละ 1,500 บาท แต่จะหักค่านายหน้าไว้ 500 บาท ก่อนนำเด็กชายไปส่งตามสถานที่ที่ผู้ซื้อนัดหมายกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพิ่มเติมว่า 2 ใน 8 ผู้กระทำผิดเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลชื่อดัง ส่วนอีกคนเป็นอดีตพนักงานกรมคุมประพฤติ สังกัดกระทรวงยุติธรรม

ด้านนายประสาร มหาลีตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า ทางกรมตรวจสอบแล้วพบว่า มืออดีตพนักงานในสังกัดคนหนึ่งถูกจับในคดีดังกล่าวจริงแต่พนักงานคนนั้นยื่นหนังสือลาออกไปเมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่าจะไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ทางกรมจึงมีคำสั่งยกเลิกสัญญาจ้างไปตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางกรมจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป.